



แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง กรณีพบบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระบาดระลอก ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งข้อมูลว่ามีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๙ ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๘ ราย พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ราย ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ในพื้นที่เสี่ยงได้ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว สำหรับพื้นที่เชียงใหม่ น่าน ลำปาง ตาก ไม่พบผู้ติดเชื้อ

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ให้กำหนดช่องการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัยฯ มีจุดให้บริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลวแบบเหยียบก่อนขึ้นอาคาร และตามจุดสำคัญต่างๆ มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ มีการปรับรูปแบบให้บริการในจุดที่มีการรวมตัวกัน เช่น งดให้บริการห้องสมุด โดยขยายสิทธิการยืม-คืนเป็นเวลา ๑ เดือน สำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยสามารถยืมต่อในรูปแบบออนไลน์ ให้บุคลากรที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ได้มีการติดตามประวัติการเดินทางของนักศึกษาและ บุคลากรในช่วงเทศกาลวันหยุดและการติดตาม อากาศหลังกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดผ่าน ผู้บังคับบัญชา งดการสแกนนิ้วในการลงเวลาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ และให้บุคลากรสายสนับสนุน ลงเวลาปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด และใช้ปากกาของตนเองในการลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การบริการนักศึกษาและประชาชน มีการดูแลนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ “รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา” และ “แจ้งสำเร็จการศึกษา” ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ - จัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล หรือเลื่อนการสอบ ภาคฤดูร้อน ตามความจำเป็นโดยผ่าน ความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดเชียงใหม่ มีการปรับรูปแบบการสอบ ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ ๒ : TCAS ๒ โควตาและสอบตรง ๒๕๖๔ เป็นวิธีการออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการผ่านระบบทะเบียนกลาง โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือหากประสงค์รับเอกสารด้วยตนเอง ติดต่อรับเอกสารได้หลังวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ในส่วนขอรายวิชาฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ ทั้งในจังหวัด เชียงใหม่ และต่างจังหวัด ซึ่งมีทั้งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ประกาศ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ครอบคลุมหลายจังหวัด ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการ ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลายพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมมหาวิทยาลัย จึงได้ ออกประกาศแนวทางการจัดการรายวิชาฝึกงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยให้คณะและ หลักสูตร ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหากรณีนักศึกษาถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการฝึกงาน เนื่องจากสาเหตุของ การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์รายวิชา

ดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ห่วงใยต่อสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง ขอให้บุคลากรและนักศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่ภาครัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากต้องการ ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลหรือมีความกังวลใจ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา <https://www.facebook.com/rmutl.fanpage> และหมายเลขโทรศัพท์: ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ โทรสาร:๐๕๓-๒๑๓๑๘๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔